

MIC	MATICON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :	เดลินิวส์	61228962
Date : 17 ก.ค. 2561	Page : ๒๖	No :

‘บ๊วกบ้อม’ ชันนอต
เอาจริงแก็บยะพิษ
‘ทำยาง’ โวย! “ประวิตร” ชันนอต
ผุดโรงไฟฟ้า ทุกหน่วยงาน แก็ไข
 ปัญหา ♦ อ่านต่อหน้า 13

ขยะพิษ □ ต่อจากหน้า 1

ขยะอิเล็กทรอนิกส์จริงจิง ล้นต้องไม่ทำเป็นไฟใหม่ฟาง ซึ่งรัฐบาลจะคิดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ส่วนชาวบ้านทำยาง จ.เพชรบุรี บุกร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบปมโรงไฟฟ้าขยะมูลในพื้นที่ โดยชาวบ้านไม่รับรู้ปิดก่อนเริ่มดำเนินการปลายปี

ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เมื่อวันที่ 16 ก.ค. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ว่าเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหaxyอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พล.อ.ประวิตรได้มอบให้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

ทั้งนี้มีการหารือมาตรการเร่งด่วน คือ ระเบียบการอนุญาตนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง พร้อมผลักดันให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับสู่ประเทศต้นทางรวมทั้งจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอย่างถูกวิธี ซึ่งเรื่องนี้ได้ดำเนินการกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กระทำผิดโดยส่งต่อโรงคัดแยกขยะ ซึ่งเราได้ดำเนินการกับบริษัทเหล่านั้นพร้อมกับบริษัทที่รับขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปคัดแยกไม่ถูกต้อง โดยให้ส่งกลับไปบริษัทต้นทางและกำจัดตามหลักวิชาการ

ส่วนมาตรการระยะยาวอยู่ในระหว่างออกประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันการนำเข้ากรณีการสำแดงเท็จ โดยให้กรมศุลกากรเข้มงวดตรวจสอบทางกายภาพและใช้เครื่องเอกซเรย์ ส่วนกระทรวงมหาดไทยให้จัดเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดไปตรวจสอบโรงงานเข้าข่ายประกอบกิจการดังกล่าวทั่วประเทศ และพิจารณากำหนดโรงงานคัดแยกขยะให้เป็นโรงงานที่ผ่านการทำประเมินสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับพื้นที่ปนเปื้อนและได้รับผลกระทบ

ไปแล้ว ให้กรมควบคุมมลพิษและกรมอนามัยแก้ไขโดยเร่งด่วน และศึกษาแนวทางแก้ไข

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตรกำชับทุกส่วนราชการเร่งรัดแก้ปัญหาจริงจิงอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำแบบไฟใหม่ฟาง โดยรัฐบาลจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

ขณะที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชาวบ้าน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ประมาณ 40 คน นำโดยนายอนุวัต เวชสว่าง เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่าน นายทิมมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบเพื่อปิดบ่อขยะและปิดโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง

นายอนุวัต กล่าวว่าชาวบ้านในพื้นที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากบ่อขยะ ทั้งน้ำเสีย ที่ทำให้พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย มีปัญหาสุขภาพเนื่องจากขยะส่งกลิ่นเหม็นมากกว่า 10 ปี ต่อมาทางเทศบาล ต.ท่าแลง ได้มีการอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะเมื่อปี 57 และมีการเริ่มก่อสร้าง ซึ่งปลายปีนี้จะมีการเริ่มดำเนินการเผาขยะโดยการอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวมาตั้งโรงงาน ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อมีการจัดทำประชาพิจารณ์พบว่าบุคคลที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นคนที่มาจากพื้นที่อื่น โดยมีหลักฐานว่ามีกรว่าจ้างบุคคลจากตำบลอื่นมาร่วมแสดงความเห็น นอกจากนี้ยังพบอีกว่าพื้นที่ก่อสร้างมีการบุกรุกป่าโดยมีบันทึกการจับกุมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้

“ที่ผ่านมามีชาวบ้านยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด แต่เรื่องเงียบหายไปและยังถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องของการเมือง นอกจากนั้นทางบริษัทเอกชนยังดำเนินคดีกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่ออกมาร้องเรียนเรื่องนี้โดยมีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย 150 ล้านบาท ทำให้ชาวบ้านต้องมาร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ดำเนินการตรวจสอบ และเพื่อให้มีการปิดบ่อขยะและให้ยุติโรงงานไฟฟ้างดังกล่าวด้วย” นายอนุวัต กล่าว.

๑๑๒๒๒๑๑